

CHUYÊN ĐỀ LIÊN TRƯỜNG

THCS LÝ THƯỜNG KIỆT - THCS ÁI MỘ - THCS NGÔ GIA TỰ

THCS THẠCH BÀN - THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (GDPT 2018) được thiết kế nhằm “*phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, tạo môi trường học tập và rèn luyện giúp học sinh phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, trở thành người học tích cực, tự tin, biết vận dụng các phương pháp học tập để hoàn chỉnh tri thức và kỹ năng nền tảng, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời; có những phẩm chất tốt đẹp và năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động có văn hoá, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới*”. Vì vậy, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp đã được đưa vào giảng dạy trong các nhà trường, nhằm tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng của các học khác để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống phù hợp với lứa tuổi. Qua đó, chuyển hoá những kinh nghiệm thành tri thức mới, kỹ năng mới góp phần phát huy tiềm năng sáng tạo và khả năng thích ứng với cuộc sống, môi trường và nghề nghiệp tương lai. Hoạt động này “*được triển khai qua bốn mạch chính: hoạt động hướng vào bản thân, hoạt động hướng đến xã hội, hoạt động hướng đến tự nhiên và hoạt động hướng nghiệp*”. Ở bậc trung học cơ sở, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp “*tập trung vào các hoạt động xã hội, hoạt động hướng đến tự nhiên và hoạt động hướng nghiệp; đồng thời hoạt động hướng vào bản thân vẫn được tiếp tục triển khai để phát triển các phẩm chất và năng lực của học sinh*”.

Thực hiện Kế hoạch số 4340 ngày 12/12/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về tổ chức phong trào “Nhà trường chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch hoạt động “Nhà trường chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” năm 2024 của ngành GD&ĐT quận Long Biên; Thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025; Với tinh thần đổi mới tổ chức hoạt động chuyên , chiều ngày 14/9/2024, Phòng GDĐT giao nhóm trường THCS Lý Thường

Kiệt, THCS Ngô Gia Tự, THCS Thạch Bàn, THCS Ái Mộ và THCS Nguyễn Gia Thiều tổ chức buổi sinh hoạt chuyên với việc tổ chức chuyên đề cấp quận bồi dưỡng giáo viên về: *Phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp*. Chuyên đề được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tham dự và chỉ đạo chuyên đề có đ/c Lê Thị Ngọc Anh - Phó trưởng phòng GD&ĐT quận Long Biên; giảng viên, Thạc sĩ Bùi Ngọc Diệp - Viện Khoa học giáo dục; Tham dự trực tiếp tại điểm cầu trung tâm có các đ/c trong Ban giám hiệu và hơn 120 giáo viên của năm trường: THCS Ái Mộ, THCS Lý Thường Kiệt, THCS Ngô Gia Tự, THCS Thạch Bàn và THCS Nguyễn Gia Thiều cùng giáo viên các nhà trường THCS trong toàn quận tham dự qua hình thức trực tuyến. Buổi tập huấn diễn ra từ 14h đến 17h ngày 14/9/ 2024 tại trường THCS Lý Thường Kiệt với những hoạt động thảo luận hết sức sôi nổi và tinh thần say sưa chuyên của giáo viên.

Trong buổi tập huấn, bên cạnh việc trao đổi, thảo luận của các thầy giáo, cô giáo đã tham dự, giáo viên còn nhận được sự chia sẻ từ báo cáo viên, giảng viên, Thạc sĩ Bùi Ngọc Diệp - Viện Khoa học giáo dục, một trong hai tác giả bộ SGK HĐ TNHN với hai nội dung:

1. Xem băng hình một tiết dạy HĐ TNHN và thảo luận.
2. Phương pháp tổ chức các hoạt động khi dạy HĐTNHN cấp THCS.

Ở nội dung thứ nhất, sau khi xem đoạn video tiết dạy minh họa Hoạt động trải nghiệm lớp 8 của trường THCS Thạch Bàn, các thầy cô tham dự chuyên đề đã sôi nổi tích cực thảo luận và báo cáo kết quả làm việc của nhóm mình. Các nhóm đều chỉ ra được ưu điểm và những điểm cần điều chỉnh để tiết dạy hoàn thiện hơn. Đồng thời đưa ra được những điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của lớp mình giảng dạy

Ở nội dung thứ hai, với cách thức tổ chức kết hợp thu thập ý kiến cá nhân và thảo luận nhóm của báo cáo viên, các thầy cô có cơ hội chia sẻ những hình thức và phương pháp đã được bản thân áp dụng trong thực tế giảng dạy. Đồng thời Th.s Bùi Ngọc Diệp cũng chia sẻ bốn phương thức tổ chức hoạt động và bốn loại hình hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp và những lưu ý khi xây dựng kế hoạch bài dạy hoạt động trải nghiệm như: cần bám sát yêu cầu cần đạt (được cụ thể hóa trong mục tiêu bài học cũng như mục tiêu từng hoạt động). Với mục tiêu của từng hoạt động, sách giáo viên đã xác định rõ và bám sát vào sách học sinh. Các thầy cô có thể linh hoạt thay đổi phương pháp và hình thức tổ

chức nhưng cần đảm bảo mục tiêu khi thiết kế. Mục tiêu của mỗi hoạt động là căn cứ để giáo viên lựa chọn phương pháp và hình thức tổ chức cho phù hợp. Cuối cùng là những chia sẻ của giảng viên về quy trình thiết kế và tổ chức hoạt động sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp.

Buổi sinh hoạt chuyên liên trường đã đem lại những kiến thức bổ ích; giúp các thầy cô tháo gỡ được nhiều vướng mắc khi giảng dạy hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp và tương lai sẽ hứa hẹn có những tiết dạy hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thật hiệu quả. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng giáo dục quận Long Biên, sự chung tay phối hợp của các nhà trường, sẽ có thêm nhiều chuyên đề bổ ích như vậy để góp phần thực hiện thành công mục tiêu chương trình GDPT 2018.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI TẬP HUẤN



LÃNH ĐẠO PGD VÀ BGH NĂM TRƯỜNG TẶNG HOA BÁO CÁO VIÊN



**ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ MINH NGỌC - PHÓ HT TRƯỞNG THCS THẠCH
BÀN GIỚI THIỆU TIẾT DẠY MINH HỌA**



THẢO LUẬN VỀ TIẾT DẠY MINH HỌA CỦA TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN



CÁC THẦY CÔ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ THẢO LUẬN VỀ TIẾT DẠY MINH HỌA



GIẢNG VIÊN, Th.s BÙI NGỌC DIỆP CHIA SẺ VỀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP



TOÀN CẢNH BUỔI SINH HOẠT CHUYÊN LIÊN TRƯỜNG

